

TIỀN HẢI

Tập trung làm đất sản xuất vụ mùa



Nông dân xã Nam Thăng (Tiền Hải) xuống đồng làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa mùa.

Những ngày qua, huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền tới nông dân tập trung máy móc xuống đồng làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch đề ra.

Vụ mùa năm nay xã Đông Quý phấn đấu gieo cấy khoảng 280ha. Để bảo đảm thời vụ sản xuất, Đông Quý đã tích cực tuyên truyền đến nông dân sau khi thu hoạch lúa xuân phải vệ sinh đồng ruộng như sử dụng vôi bột, các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ còn sót lại, vệ sinh bờ vùng, bờ thửa diệt trừ mầm sâu bệnh. Tập trung nhân lực, phương tiện máy móc ra đồng, cây đất theo đúng kế hoạch đề ra. Đông Quý đã tổ chức cho 46 chủ máy cày phân vùng làm đất, đồng thời đưa ra giá cày bừa hợp lý, bảo đảm không có tình trạng đẩy giá lên cao nhằm phục vụ tốt cho bà con nông dân yên tâm sản xuất. Ngoài ra, HTX chủ trọng thực hiện tốt các khâu dịch vụ như cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu trong sản xuất vụ mùa. Thực hiện tốt việc vớt bèo bống tại các sông rạch, sông dẫn, khơi thông mương máng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Còn đối với xã Nam Hồng đến nay cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 100%. Việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả

thiết thực trong thực hiện đúng lịch thời vụ, giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, máy móc, phương tiện, trang thiết bị cơ giới hóa ngày càng đa dạng, đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nông dân trong các khâu sản xuất. Trong khâu làm đất để bảo đảm tiến độ gieo cấy 452ha lúa mùa, HTX đã huy động 54 máy cày đa năng ra đồng khẩn trương cày bừa bảo đảm kịp thời vụ.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ mùa năm nay, Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 9.950ha, cơ cấu giống lúa gồm nhóm lúa chất lượng cao 40% như giống ĐS1, TBR279, lúa có năng suất cao chiếm trên 60% như BC15, TBR225, TBR1... Do tính chất khẩn trương của vụ mùa nên huyện đã chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa xuân xong đến đâu tiến hành cày bừa ngay đến đó, vệ sinh đồng ruộng bảo đảm gốc rễ cây thực vật... đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu trong sản xuất vụ mùa. Thực hiện tốt việc vớt bèo bống tại các sông rạch, sông dẫn, khơi thông mương máng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Còn đối với xã Nam Hồng đến nay cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 100%. Việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả

vụ như cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất cho nông dân. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Huyện và các HTX thực hiện tốt việc bảo dưỡng trạm bơm, vớt bèo bống tại các sông rạch, sông dẫn, khơi thông mương máng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Tu sửa 27 cống dưới đê, 76 cống nội đồng, 16 trạm bơm. Chủ động điều tiết nước tại các xứ đồng, không để thiếu nước khi cày bừa. Các HTX thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch, lịch cấp nước của Xí nghiệp, không tự ý đóng, mở cống trên địa bàn làm thất thoát nước trên hệ thống, đặc biệt là thời kỳ bừa ngả, gieo cấy lúa mùa. Tuyên truyền đến các địa phương phát động chiến dịch đánh bắt chuột ngay từ khi làm đất bằng các hình thức thủ công, sử dụng thuốc sinh học. Triển khai các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất vụ mùa đến nông dân. Tăng cường công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo sớm các đối tượng sâu bệnh có khả năng gây bệnh từ diện tích gieo mạ trước khi mang ra đồng gieo cấy. Chủ động gieo 5 - 10% mạ ở trà cuối hoặc chuẩn bị thóc giống ngăn ngừa để dự phòng khi thời tiết cực đoan, bất thuận gây úng ngập làm chết mạ, chết lúa.

MANH THẮNG

Hiện nay, mặc dù dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, các DN trên địa bàn huyện Hưng Hà không chủ quan, vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, gắn với duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại Xí nghiệp May Hưng Hà (thị trấn Hưng Hà), thời gian qua DN đã nỗ lực vừa bảo đảm an toàn trong phòng dịch vừa duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm cho NLD. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, Xí nghiệp luôn đề cao cảnh giác, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan cho NLD. Xí nghiệp chú trọng triển khai các giải pháp của ngành chức năng, thành lập ban chỉ đạo và tổ an toàn phòng, chống dịch, xây dựng kịch bản khi có dịch, đồng thời chỉ đạo tổ chức công đoàn thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để tuyên truyền NLD nâng cao nhận thức không để dịch bệnh ảnh hưởng đến quá trình sản xuất; thực hiện giãn cách cho công nhân trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp; vệ sinh nhà xưởng sau các ca làm việc; NLD được đo thân nhiệt, yêu cầu vệ sinh sát khuẩn, đeo khẩu trang 100% trong quá trình làm việc; bữa ăn được chia thành 2 ca. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, từ đầu năm đến nay số lượng đơn hàng tăng, sản lượng cũng tăng thêm 100.000 sản phẩm so với cùng kỳ năm 2020. Đây là điều kiện quan trọng để Xí nghiệp khẳng định trước đối tác, khách hàng về năng lực con người và các điều kiện để bảo đảm ổn định sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hơn 900 lao động thời gian qua.

Tại Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình (xã Hồng An, huyện Hưng Hà), hoạt động sản xuất, kinh doanh từ đầu năm đến nay luôn duy trì ổn định. Công ty kiểm soát chặt chẽ người ra vào nhằm bảo đảm yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, NLD thực hiện nghiêm quy định về phòng dịch, không hoang mang, lo lắng, tập trung cao cho nhiệm vụ sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng An toàn và Môi trường Công ty cho biết: Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào đầu tháng 5, DN đã nâng phòng, chống dịch lên mức cao

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HƯNG HÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TỐT "MỤC TIÊU KÉP"

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với doanh nghiệp (DN) triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm sức khỏe, giúp người lao động (NLD) yên tâm làm việc; đồng thời duy trì ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại DN.

hơn. Theo đó, Công ty thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách an toàn tại nơi làm việc; tăng cường tuyên truyền khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế; phun sát khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà xưởng; hạn chế tối đa việc sử dụng các dụng cụ chung; triển khai công việc bằng họp online. Đối với 14 lao động kỹ thuật là người nước ngoài làm việc tại Công ty, trong suốt thời gian có dịch, số lao động này được kiểm soát chặt chẽ theo quy định để bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên rà soát, nắm bắt những công nhân lao động có liên quan đến các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 yêu cầu cách ly theo quy định. Kiểm soát tốt dịch bệnh, đến nay Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất,

tim kiếm đơn hàng, bảo đảm giờ làm và ngày công cho trên 1.600 lao động với thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng. Thời gian qua, để các DN phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và duy trì hoạt động sản xuất, vai trò của tổ chức công đoàn rất quan trọng trong việc tham mưu với chủ sử dụng lao động tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch. Bà Đặng Thị Kim Cúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà cho biết: Qua theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động tại các DN cho thấy, các DN đã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong các DN tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho NLD thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của

Bộ Y tế. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn phối hợp chặt chẽ với DN xây dựng các phương án cụ thể để phòng, chống dịch tại các DN ổn định, việc làm cho NLD bảo đảm. Hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với chủ sử dụng lao động trong DN triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn môi trường làm việc cho NLD và hoạt động sản xuất, qua đó thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG



Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp chăm lo cho người lao động.

Nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế VAC

Thời gian qua, Hội Làm vườn tỉnh có nhiều hoạt động hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế VAC theo hướng thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả cao.

Anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Quang Minh, xã Tây Sơn (Kiến Xương) đầu tư phát triển kinh tế VAC từ nhiều năm nay. Trên diện tích 5 sào, anh đào ao thả cá, xây 500m² chuồng nuôi gà, tận dụng nguồn phân từ chăn nuôi để bón cho cây ăn quả. Với mô hình tổng hợp này,

một năm gia đình anh thu về từ 500 - 700 triệu đồng. Anh Hùng cho biết: Trong chuồng nuôi của gia đình lúc nào cũng có gần 6.000 gà đẻ, nhưng nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nên không có mùi hôi, đàn gà phát triển tốt. Riêng năm 2020, tôi đã xuất bán gần 10 vạn trứng gà, hơn 1.000 ngan, vịt và cá thu về gần 700 triệu đồng.

Cũng làm giàu từ mô hình VAC tổng hợp, ông Phạm Văn Khản, xã Đông Vinh là một

trong những điển hình làm kinh tế giỏi của huyện Đông Hưng. Ông Khản đã đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng chuồng nuôi lợn, hệ thống mương ăn, hệ thống làm mát trong chuồng nuôi, đồng thời xây dựng bờ ao kiến cố để thả các loại cá truyền thống. Ông Khản chia sẻ: Mô hình VAC của gia đình chuyển đổi từ vùng đất cây lúa kém hiệu quả, tuy nhiên ban đầu sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Được tham gia các lớp tập huấn do hội làm vườn và hội nông dân tổ chức, kết hợp tìm hiểu thêm kinh

nghiệm, cách làm của người đi trước, tôi thiết kế chuồng nuôi khoa học, bảo đảm vệ sinh môi trường, trồng cây ăn quả vừa tạo bóng mát vừa tăng thêm thu nhập. Hiện nay, mô hình VAC của tôi có hơn 100 lợn thịt, lợn giống, ao nuôi cá cho thu hoạch gần 1 tấn cá, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình thu về từ 400 - 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh cho biết: Khó khăn lớn nhất khi tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế VAC chính là việc đa phần hội viên sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Vì vậy, thời gian qua hội đã vận động những hộ gia đình có điều kiện xây dựng mô hình tích tụ ruộng đất, hỗ trợ hội viên về vốn, khoa học kỹ thuật, làm đầu

mối liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm; đồng thời giúp hội viên thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Năm 2020, Hội Làm vườn tỉnh phối hợp với ngành Nông nghiệp, Hội Nông dân, các doanh nghiệp, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình mở 199 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6.507 lượt người tham dự; tổ chức 87 buổi tham quan mô hình với 2.544 cán bộ, hội viên tham gia. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên về vốn, giống cây, con, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi bảo đảm chất lượng được các cấp hội duy trì thực hiện tốt. 100% hội làm



Mô hình VAC của gia đình ông Phạm Văn Khản, xã Đông Vinh (Đông Hưng) thu về từ 400 - 500 triệu đồng.

vườn xã, phường của thành phố Thái Bình đã tổ chức làm dịch vụ bán trên 150.000 cây giống các loại như ổi, khế, xoài, vải và trên 260.000 con giống: cá, gà, lợn, ngan, vịt. Hội Làm vườn tỉnh cũng đã tin cậy với các tổ chức tín dụng cho 310 hội viên vay với số dư 3,93 tỷ đồng để phát triển kinh tế VAC, không để xảy ra nợ đọng, nợ quá hạn. Cùng với đó, tổ chức hội tập trung xây dựng các mô hình trình diễn như: trồng cây chuối tiêu hồng theo hướng VietGAP; tập huấn cho hội viên, nông dân về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi... và mở các lớp tập huấn, nhân rộng mô hình điển hình ra toàn tỉnh. Nhờ các hoạt động hỗ trợ của Hội Làm vườn tỉnh đã giúp nhiều hội viên có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Thời gian tới, Hội Làm vườn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên cải tạo vườn tạp trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, tích tụ ruộng đất, phát triển các mô hình VAC tổng hợp; tổ chức thực hiện sâu rộng phong trào "Thi đua sản xuất VAC giỏi". Tổ chức hội làm vườn các cấp cũng sẽ hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế VAC bền vững, "nói không với chất cấm trong chăn nuôi", bảo vệ môi trường, chung tay chống rác thải nhựa; chú trọng xây dựng các mô hình điển hình hội viên phát triển kinh tế VAC để nhân rộng ra toàn tỉnh, đẩy mạnh hoạt động tín chấp giúp hội viên tháo gỡ khó khăn vốn, phát triển sản xuất, giúp hội viên nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích.

TIẾN ĐẠT

CÂN BẰNG CUỘC SỐNG KHI LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN

Giải pháp làm việc từ xa tiếp tục trở thành một phần của cuộc sống bình thường mới giữa đại dịch COVID-19. Trong thời gian làm việc tại nhà, người lao động nên chú ý cân bằng giữa công việc với sức khỏe, hạnh phúc gia đình, các mối quan hệ bên ngoài...

CHĂM SÓC SỨC KHỎE	XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH	DUY TRÌ CÁC MỐI QUAN HỆ
<ul style="list-style-type: none"> Thư giãn, vận động nhẹ nhàng, nói chuyện với người thân mỗi lúc giải lao Sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, tập thể dục Tránh làm việc quá nhiều hoặc quá khuya Hạn chế thời lượng sử dụng thiết bị điện tử sau giờ làm 	<ul style="list-style-type: none"> Khuyến khích các thành viên trong gia đình sinh hoạt nề nếp, đều đặn Cha và mẹ nên chia sẻ đồng đều trách nhiệm nuôi dạy, chăm sóc con Suy nghĩ tích cực, lắng nghe và thấu hiểu, giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình Tổ chức các hoạt động gia đình như ca hát, trò mạt, tập thể dục để gắn kết các thành viên 	<ul style="list-style-type: none"> Giữ liên lạc với bạn bè hoặc người thân ở xa qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng hội thoại trực tuyến Trao đổi công việc, tham hỏi, hỗ trợ đồng nghiệp qua các kênh liên lạc trực tuyến

TTXVN
https://infographics.vn